

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. หวังเกษตรกรแข่งส่งออกสินค้า
๒. ธุรกิจสหกรณ์ทำยางไหลลื่น ปลุกกล้วยหอมทองป้อนญี่ปุ่น
๓. เทศบาลหนองหินสอนผลิตมะม่วงพันธุ์มหาชนกอินทรี...เน้นปลอดภัย
๔. สภาเกษตรกรด้านยุทธศาสตร์ปาล์ม รวมกลุ่มผู้ปลูกบึงกาฬ-ชลบุรี-กระบี่-ชุมพรนำร่อง
๕. เปิดตลาดเกษตร ๗๗ จว. ตัดตอนพ่อค้าคนกลาง
๖. หนุนยางพาราทำถนน-ซีช่วยลดต้นทุน
๗. ล่าแก๊งขโมยข้าว-อาละวาดทั่วอีสาน
๘. ชาวนาบุรีรัมย์น้ำตาตก
๙. รัฐ-เอกชนเซ็น MOU ประมงถูก กม.
๑๐. หย่าศึก
๑๑. วิวัฒน์ ติระวนิชพงษ์ ผู้จัดการใหม่ไฟแรงปั้น 'New AFET'

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์
ประชาชาติธุรกิจ
เดลินิวส์
ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
ข่าวสด
โพสต์ทูเดย์
ประชาชาติธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
ประชาชาติธุรกิจ

หวั่นเทศรุกรุกเกษตร แข่งส่งออกสินค้า

โพสต์ทูเดย์ > สศก. ห่วงบริษัทนอก
อาเซียนแห่ลงทุนเกษตรในอาเซียน
หวั่นกระทบส่งออกไทย

นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รอง
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า เมื่อเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)
มีความเป็นห่วงเรื่องการแข่งขันของ
สินค้าเกษตรไทยกับประเทศที่สาม เช่น
ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา ที่จะเข้ามา
ลงทุนในอาเซียนแล้วส่งสินค้ากลับไปยัง
ประเทศตัวเอง หรือผลิตเพื่อจำหน่ายใน
ตลาดอาเซียน รวมทั้งผลิตเพื่อส่งออก
แข่งกับไทย ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะทำให้
การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยได้รับ
ผลกระทบมาก

อย่างไรก็ดี ทุกประเทศในอาเซียนมี
สินค้าเกษตรอ่อนไหวและมีมาตรการ
กีดกัน ซึ่งในส่วนของไทยมีสินค้าอ่อนไหว
ที่ขอสงวนการลดภาษีไว้ที่ 5% ได้แก่
กาแฟ เนื้อมะพร้าวแห้ง มันฝรั่ง และไม้
ตัดดอก โดยรัฐบาลได้มีมาตรการเตรียม
พร้อมรับมือไว้แล้ว และเชื่อว่าเมื่อเปิด เอ
อีซีสินค้าเกษตรของไทยจะได้ประโยชน์
มากกว่าเพื่อนบ้านอาเซียน เพราะเทคโนโลยี
และสินค้าไทยค่อนข้างดีกว่า

“การแข่งขันของสินค้าเกษตรใน
อาเซียน ไทยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า
เสียประโยชน์ โดยสินค้าที่มีโอกาสส่ง
ออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง น้ำตาล
ทราย สุก รังไหม ไช้ไก่ โคเนื้อ และกุ้ง
ทะเล ส่วนที่น้ำจะได้รับผลกระทบ ได้แก่

ข้าวเกร็ดรองที่ต้องแข่งกับเวียดนามและ
พม่ามากขึ้น รองลงมาคือ น้ำมันปาล์ม
สำเร็จรูปที่อินโดนีเซียและมาเลเซีย
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกจะมีผลผลิตส่วน
เกินเข้ามาจำหน่ายในไทยเพิ่มขึ้น” นาย
คณิต กล่าว

สำหรับภาพรวมการค้าสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ของไทยในตลาดอาเซียน
พบว่าช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2557 มีมูลค่า
ประมาณ 1.69 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.6% โดย
แบ่งเป็นส่งออก 1.32 แสนล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 5.7% นำเข้ามูลค่า 3.7 หมื่นล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 5.7% ขณะที่คาดว่าในปี
หน้าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ของไทยกับอาเซียนจะมีมูลค่ากว่า 3.4
แสนล้านบาท

ปัจจุบันการส่งออกสินค้าเกษตรของ
ไทยไปยังตลาดอาเซียนคิดเป็นประมาณ
21-22% ของการส่งออกสินค้าเกษตร
ทั้งหมด โดยประเทศไทยส่งออกไปมาก
ที่สุด คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย รองลง
มาคือ กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ และ
สิงคโปร์

ทั้งนี้ สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของ
ไทยที่มีมูลค่าส่งออกไปอาเซียนสูงสุด 5
อันดับแรก ได้แก่ น้ำตาล ผลิตภัณฑ์
ยางธรรมชาติ เครื่องดื่ม ข้าวและ
ผลิตภัณฑ์ และพืชอาหาร ส่วนการนำเข้า
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์น้ำ พืชอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร
อื่นๆ น้ำมันพืช และชา กาแฟ ■

เปิดตลาดเกษตร 77 จว. ตัดตอนพ่อค้าคนกลาง

กกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถูกมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลในการกระตุ้นกำลังซื้อ เพิ่มรายได้ภาคเกษตร ที่ชะลอตัวอย่างหนักทั้งในแง่ราคา โดยเฉพาะการถูกพ่อค้าคนกลางคอยกดราคาส่งผลให้รายได้เกิดขึ้นอย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงได้มีแนวคิดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรขึ้นในทุกจังหวัดให้เกษตรกรพบผู้ซื้อโดยตรงเพื่อตัดตอนพ่อค้าคนกลางให้ได้

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ประสานผู้ว่าราชการและเอกชนในจังหวัด จัดหาทำเลที่ตั้งตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดละ 1 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดภายในปี 2557

วันที่ 28 พ.ย.2557 จะคิกออฟ นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง อำนาจเจริญ นครนายก มุกดาหาร และ อุตรดิตถ์ โดยจะเพิ่มเป็น 18 จังหวัดในสิ้นเดือนพ.ย. ครอบคลุม 77 จังหวัดภายในสิ้นปี 2557 ตลาดสินค้าเกษตร จะเป็นตัวกลางให้เกษตรกรนำผลผลิตสินค้าเกษตรมาขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง มีทั้งในกลุ่มพืชประมง และปศุสัตว์ ของเกษตรกร โดยสินค้าที่ขายในตลาดสินค้าเกษตรจะมีจุดแข็งคือ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผ่านการรับรองในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การผลิตการเกษตรที่ดี (GAP) การแปรรูปที่ดี (GMP) สินค้า Q สินค้าปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

กระทรวงเกษตรฯ จะมี การติดตามประเมินโครงการ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งข้อมูลสินค้า ที่เกษตรกรนำมาจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตั้งตลาดเกษตรกร ตัวเลขการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้า สนับสนุนของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงพัฒนา ในด้านการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาดในแต่ละพื้นที่

“เชื่อว่า หลังจากมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ตลาดสินค้าเกษตร จะเป็นช่องทางให้กับผู้ผลิต ได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่มีพ่อค้าคนกลางเข้ามามีส่วนร่วม ส่งผลให้ราคาสินค้าจะถูกกว่าสินค้าในซูเปอร์มาเก็ตแน่นอน หรือ แม้ว่ารากาสินค้าจะสูงกว่าตลาดทั่วไปแต่ผู้บริโภคจะได้สินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมกลับไปบริโภคอย่างแน่นอน” นายปีติพงศ์ กล่าว

ปัญหาที่ผ่านมามีพบว่าราคาที่เกษตรกรขายได้ กลับไม่แตกต่างกับสินค้าผลผลิตทางการเกษตรทั่วไป เนื่องจากไม่มีแหล่งระบายผลผลิต ไม่มีสถานที่พบปะกันโดยตรงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ซื้อ สินค้า ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ไม่มีอำนาจต่อรองในเรื่องราคา ทำให้เกษตรกรได้สัดส่วนของผลกำไรไม่มากนัก จึงไม่เกิดแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตของตนเอง

ให้มีมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้น หรือ
มีผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ ทั้งในด้านบรรจุภัณฑ์
หรือลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น

สำหรับพื้นที่ดำเนินการตลาดเกษตรกร
กระทรวงเกษตรฯ ได้วางเป้าหมายที่จะดำเนินการ
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2557 จังหวัดละ 1 แห่งก่อนใน
เบื้องต้น เพื่อนำมาประเมินผลและปรับปรุงให้
สามารถขยายผลไปตั้งตลาดเกษตรกรใน



พื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดให้ครอบคลุมมากขึ้น
ทั้งนี้ จุดที่ตั้งตลาดเกษตรกร ทุกจังหวัด
จะกำหนดพื้นที่ตลาดในแหล่งชุมชนเมือง
หรือสถานที่ราชการในเมืองที่มีความสะดวก
ในการซื้อขาย มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
และเปิดขายอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ในระยะ
แรก เพื่อดึงดูดคนในเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้า
หมายหลักที่เป็นคนชั้นกลางและมีฐานะดี
ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกร หรือมีรสนิยม
สินค้าที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ต้องการ
สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ ให้มาเยี่ยมชม
หรือซื้อผลผลิตจากเกษตรกร

**นายพินิจ เจริญเร็ว หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต วิชาการราชการ
แทนเกษตรจังหวัด ราชบุรี** กล่าวว่า จังหวัด
ราชบุรีได้ดำเนินการนำร่องทดสอบการเปิด
ตลาดสินค้าเกษตรแล้ว 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
1 วัน มีร้านเข้าร่วมขายประมาณ 35-40 ร้าน
มีการตอบรับจากผู้ซื้อเป็นอย่างดี
ส่งผลให้มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ
6 หมื่นบาทในสัปดาห์แรก และขยับเพิ่มเป็น
1 แสนบาทในสัปดาห์ที่ 3 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องคาดว่า ตลาดสินค้าเกษตรแห่งแรก

ของราชบุรี จะสามารถสร้างให้มีเงินสะพัด
จำนวนประมาณ 4 แสนบาท/เดือน

"การเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเป็น
แหล่งซื้อขายสินค้าของเกษตรกร ไปยัง
ผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
ขณะนี้ต้องการตั้งคณะกรรมการบริหาร
ตลาด เพราะมีเกษตรกรให้ความสนใจที่จะ
นำสินค้ามาขายในตลาดเป็นจำนวนมาก
แต่เนื่องจากพื้นที่ตลาดค่อนข้างจำกัด
จึงต้องมีการคัดเลือกเพื่อไม่ให้สินค้าซ้ำกัน
และสินค้าที่มีมาตรฐาน การผลิตการเกษตร
ที่ดี (GAP) หรือมีมาตรฐานตัว Q ทางผู้ว่า-
ราชการจังหวัดมองว่า ตลาดสินค้าเกษตร

**ตลาดสินค้าเกษตร
เป็นช่องทางให้ผู้ผลิต
ได้พบกับผู้บริโภค
โดยตรง ไม่มีพ่อค้า
คนกลางเข้ามา
มีส่วนร่วม**

> **ปิณฑศ์ พิงบุญ ณ อยุธยา**

ของราชบุรี ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ
จำนวนมาก จึงเตรียมเปิดตลาดในอำเภอ
จอมบึงเพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อเป็นการกระจาย
รายได้ และสร้างในเงินทุนหมุนเวียนใน
ท้องที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรต่อไป"
นายพินิจ กล่าว

**นายอภิชาติ พงษ์ศรีทูลชัย ผู้ช่วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ** กล่าวว่า ตลาด
สินค้าเกษตรจะเป็นตัวกลางในการกระจาย
สินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางในการจำหน่าย
สินค้าของเกษตรกร เชื่อมระหว่างเกษตรกรใน
ชุมชนไปถึงมือผู้บริโภค โดยไม่ผ่านมือพ่อค้า
คนกลาง โดยปกติราคาที่พ่อค้าคนกลางจะบวก
เพิ่ม หลังจากรับสินค้าเกษตรมาจากเกษตรกร
จะเป็นค่าขนส่งบวกกำไร จะเป็นสัดส่วนเพิ่ม
ขึ้นที่เปอร์เซ็นต์ ต้องให้สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ไปคำนวณ

สมมติว่า ในส่วนของพ่อค้าคนกลาง
ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 20-30%
ในส่วนใหญ่หากนำขายผ่านตลาดสินค้า
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าได้ราคาถูกลง ทำให้
เกษตรกรขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ผู้ซื้อได้กิน
ของดีราคาถูกลง เพราะตัดราคาของพ่อค้า
คนกลางออก

สภาเกษตรกรคั้นยุทธศาสตร์ปาล์ม รวมกลุ่มผู้ปลูกบึงกาฬ-ชลบุรี-กระบี่-ชุมพรนำร่อง

สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นโครงการต้นแบบรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อลดต้นทุนการผลิตแบบครบวงจรเสนอกระทรวงเกษตรฯจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ต้นตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขนาดใหญ่ที่ชลบุรี โรงสกัดขนาดเล็กระดับชุมชนที่บึงกาฬ และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรส่งปาล์มให้โรงสกัดในกระบี่และชุมพรก่อนเมื่อโรงงานน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่สุราษฎร์ธานี

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประชุมเพื่อจัดทำโครงการต้นแบบรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อลดต้นทุนการผลิตแบบครบวงจรขึ้น เพื่อจัดทำเป็นยุทธศาสตร์เสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาต่อไป โดยโครงการแรกเป็นของสหกรณ์ผู้ปลูกอ้อยและปาล์มน้ำมันจังหวัดชลบุรี จำกัด อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ซึ่งมีเกษตรกรเป็นสมาชิก 450 ราย จะก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขนาดกำลังการผลิต 30-45 ตันทะเลาย/ชั่วโมง มูลค่าโรงงาน 350 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างโรงงานเดือนธันวาคมปีนี้ โดยจะกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ มาดำเนินการ ขณะนี้สมาชิกสหกรณ์ 37 ราย ได้ลงเงินซื้อที่ดิน 197 ไร่เศษ มูลค่าประมาณ 50 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

สาเหตุการลงทุนตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เพราะต้องการกำหนดราคาผลผลิตเอง การจำหน่ายผลผลิตให้เอกชนที่ผ่านมา ไม่สามารถกำหนดราคาเองได้อีกทั้งยังมีผลพลอยได้จากกาบแปรรูปอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งโครงการนี้มีการทำประชาคมการก่อสร้างจากพื้นที่ใกล้เคียงเรียบร้อยแล้ว

โครงการต่อมาคือ การตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบของกรมวิชาการเกษตร ที่



ยังติดขัด - แม้อ้อยจะพัฒนาพันธุ์ปาล์มทำให้ผลผลิตสูง ทนแล้ง แต่การบังคับใช้ไบโอดีเซลผสมน้ำมันดีเซลมากขึ้น ก็ยังมีปัญหาต่อหัวฉีดรถยนต์มาจั้งตามตัว

จัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตรให้แก่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น เพื่อดำเนินโครงการต้นแบบและการจัดการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กสำหรับชุมชนที่จังหวัดบึงกาฬขนาดกำลังการผลิต 10 ตันทะเลาย/วัน เพื่อเป็นต้นแบบโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในระดับชุมชนและมีขนาดเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกร ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 1,300-1,500 ไร่ และเป็นโรงงานที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งทำให้ได้มูลค่าเพิ่มไม่ต่ำกว่า กก.ละ 2 บาท เนื่องจากเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกปาล์ม 102,778 ไร่ แต่ปลูกกระจัดกระจายจึงยังไม่มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่มีศักยภาพรองรับผลผลิต เพราะปริมาณผลผลิตมีน้อย

ทำให้มีพ่อค้าคนกลางเข้าไปรับซื้อ โดยกดราคารับซื้อต่ำกว่าราคาตลาดหรืออยู่ที่ประมาณ กก.ละ 2.80 บาท นับว่าต่ำมาก

ส่วนใหญ่ขนส่งไปยังโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขนาดใหญ่ในภาคตะวันออก

โครงการที่สาม จะให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์นิคมในจังหวัดชุมพรและจังหวัดกระบี่ สร้างเครือข่ายการส่งผลผลิตปาล์มทะเลายเข้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบในเครือข่าย ตลอดจนตั้งโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่จะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบด้วย ทั้งนี้ การรวมกลุ่มเกษตรกรจะมีผลในการต่อรองราคาผลผลิตได้ดีกว่าปัจจุบันที่แต่ละสหกรณ์จะส่งผลผลิตไปโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบของเอกชนที่มีมากใน 2 จังหวัด

ธุรกิจสหกรณ์ทำยางไหลลื่น ปลูกกล้วยหอมทองป้อนญี่ปุ่น

22 ปี สหกรณ์ทำยาง จ.เพชรบุรี ส่งกล้วยหอมทองปลอดสารส่งออกญี่ปุ่น โมเดลธุรกิจยูนิคอร์น "สหกรณ์-สหกรณ์" ประกันราคา 88 เยน/กก.

นายอาคม คงกระเรียน หัวหน้าฝ่ายตลาด สหกรณ์การเกษตรทำยาง จำกัด จ.เพชรบุรี เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงธุรกิจส่งออกกล้วยหอมทองของสหกรณ์ฯ ญี่ปุ่นว่า ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นสัญญาาระหว่างสหกรณ์ฯทำยางกับสหกรณ์ผู้บริโภคนิโงะของญี่ปุ่น ส่งเสริมให้มีการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีโดยสหกรณ์ฯได้จะประกันราคาให้ในลักษณะสัญญาต่อปี ขณะนี้ประกันราคา กก ละ 88 เยน หรือประมาณ 25 บาท ถือว่า เป็นราคาที่ดี ต่างจากประเทศอื่น ๆ ที่ติดต่อขายชื่อ เช่น จีน รัสเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจะให้ราคาต่ำกว่านี้และไม่มี การจัดการปลายทางที่ดีเท่านี้

นายอาคมกล่าวว่า การดำเนินงานนี้สหกรณ์ฯทำยางจะรับผิดชอบสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมโครงการปลูกกล้วย และจะมีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯทำยางให้คำแนะนำ ดูแลการปลูก จนกว่าจะได้เกณฑ์ที่ส่งออกได้ คือแปลงปลูกต้องไม่ปลูกผสมกับพืชอื่น ไม่ใช้สารเคมี เส้นผ่านศูนย์กลางของผลกล้วยไม่ต่ำกว่า 3 ซม ยาวไม่ต่ำกว่า 15 ซม น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 110 กรัม /ผล หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯได้ ได้จากญี่ปุ่นจะเจ้าตรวจแปลงเพื่อรับรองคุณภาพอีกครั้ง ซึ่งรอบการตรวจคือทุก ๆ 6 เดือน และจะตกลงปริมาณการรับซื้อ ทุก ๆ 6 เดือนเช่นกัน

"ทางญี่ปุ่นมีบริษัทจัดตั้งเพื่อดูแลการขนส่งเอง ใช้เวลา 16 วันในการขนส่งทั้งหมด ดังนั้นเราจะต้องเป็นกล้วยเขียวสดไป ที่ญี่ปุ่นเขาจะมีโรงแปงกล้วยเป็นกล้วยสุกส่งตามออร์เคอร์ลูกค้าอีกที"

เราส่งไปขายที่นั่น คนซื้อจะต้องซื้อผ่านสหกรณ์ฯได้ของญี่ปุ่นเท่านั้น เพราะเป็นระบบขายให้ผู้บริโภคตามบ้านโดยตรง

ไม่ใช่การวางขายในห้างสรรพสินค้า ตอนนี้คนญี่ปุ่นเริ่มนำระบบขายตรงถึงบ้านมาใช้ ในไทยด้วย เช่น ตามนิคมอุตสาหกรรมที่มีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่มาก ซึ่งกล้วยเราก็เป็นหนึ่งในสินค้าในระบบ" นายอาคมกล่าว

นายอาคมเปิดเผยว่า ขณะนี้สหกรณ์ฯทำยางมีสมาชิกกว่า 2,200 ราย แบ่งเป็นส่วนที่อยู่ในโครงการปลูกกล้วย 400 ราย ซึ่งนอกจากกล้วยหอมทองส่งออกญี่ปุ่นแล้ว จะมีกล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้า สำหรับส่งในประเทศ เป็นลูกค้าโรงแรมกว่า 30 แห่ง ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้ออีก 5-6 แบนด์

สามารถส่งออกกล้วยหอมทองไปญี่ปุ่นได้ 30-40 ตัน/เดือน มูลค่า 10 ล้านบาท/ปี และส่งกล้วยทั้ง 3 ชนิดจากในไทยได้ 255 ตัน/เดือน มูลค่า 60 ล้านบาท/ปี การส่งออกไปญี่ปุ่นไม่ค่อยเติบโตมากนักเพราะการปลูกกล้วยปลอดสารทำยาก และโดยเฉพาะปีนี้เกิดภัยธรรมชาติ อากาศหนาวจัดและมีลมพายุทำให้ต้องหยุดส่งออกไปกว่า 6 เดือน ก่อนจะกลับมาส่งได้ใหม่ช่วงครึ่งปีหลังปี 2557 ส่วนการขายในประเทศเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เพิ่มจากปี 2556 ประมาณ 10 ล้านบาท/ปี

นายอาคมกล่าวว่า ถึงแม้ญี่ปุ่นจะเปิดโควตาเขตปลอดภาษี (FTA) สำหรับกล้วยหอมไทยถึง 8,000 ตัน/ปี แต่การปลูกกล้วยปลอดสารไม่ใช่เรื่องง่าย รวมถึงทัศนคติเกษตรกรไทยไม่ค่อยเน้นด้านคุณภาพทำให้ไม่ได้สินค้าตามต้องการ

นายอาคมเปิดเผยว่า เมื่อมีโควตาสูงถึง 8,000 ตัน/ปี และมีงบประมาณเพื่อส่งเสริมปลูกกล้วยหอมจากภาครัฐ ทำให้เกษตรกรที่ไม่ทราบแหล่งปลูก ซึ่งโควตาที่นั่นมีอยู่จริง แต่สิ่งที่ขาดไปคือการหาลูกค้ามารับซื้อกล้วยไม่ใช่เรื่องง่าย การส่งเสริมปลูกจะต้องดูแลไปถึงการเก็บเกี่ยว มีขั้นตอนว่าจะส่งสินค้าไปขายอย่างไร เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีศักยภาพรองรับหรือไม่ มิฉะนั้นจะเกิดอุปทานเกินและเป็นปัญหา

๗ ข่าวสั้น

รัฐ-เอกชนเซ็น MOU ประมงถูก กม.

รายงานข่าวจากกรมประมงเปิดเผยว่า กรมประมงร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมประมงนอกร้านน้ำไทย กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโอของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายนศกนี้

การลงนามครั้งนี้ มีสาเหตุมาจากนาย ปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวก่อนหน้านี้นี้ว่า ขณะนี้ทางสหภาพยุโรป (อียู) ได้ส่งสัญญาณเตือนมายังสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรประจำกรุงบรัสเซลส์ สหภาพยุโรป เกี่ยวกับระบบการตรวจสอบการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปยังอียูตามกฎหมายระเบียบว่าด้วยการป้องกัน

ต่อต้าน และจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม หรือกฎระเบียบ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ซึ่งพบว่าฝ่ายไทยยังดำเนินการได้ไม่เข้มงวดนัก ตามที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบระบบการจับสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ดังนั้น แม้ในการแจ้งเตือนจะยังเป็นการประสานงานในระดับเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่การเตือนในระดับรัฐบาล แต่กระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญที่ต้องปรับปรุง โดยจะปรับปรุงใน 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1.การแก้ไขกฎหมาย เพื่อควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับการทำการประมงแบบครบวงจร ซึ่งจะเลือกการทำประมงตามหลัก IUU ด้วยเช่นกัน 2.การเร่งจัดทำระบบติดตามเรือ หรือ VMS เพื่อติดตามตรวจสอบการทำประมงของไทย 3.ระบบการตรวจสอบย้อนกลับว่าสินค้าประมงดังกล่าวได้มาจากแหล่งใด ขึ้นท่าเทียบที่ไหน จำนวนการจับกับเอกสารแสดงตามอนุสัญญาบัตรตรงกันหรือไม่

หนุ่ยยางพาราทำถนนชี้ช่วยลดต้นทุน

พะเยา - นายสาธิต อื่นคำ กรรมการสมาคมยางพารา สถาบันเกษตรกรยางพาราไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานของทหารช่างนำยางพาราไปเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เป็นพื้นที่น้ำร่อง ทำได้และใช้งานได้ดีแน่นอน เพราะการเรียกร้องขอให้ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมก่อสร้างถนนนั้น สถาบันเกษตรกรได้สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวมานานแล้ว นอกจากได้ถนนที่มีคุณภาพแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิต เพราะยางพาราเป็นผลผลิตภายในประเทศ ไม่ต้องนำเข้า ประเทศไม่ต้องเสียดุลการค้า ให้กับต่างประเทศ กลุ่มทุนที่นำเข้ายางแอสฟัลต์จะต้องเปิดใจให้กว้างขึ้น เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ยางที่ค้างสต็อกอยู่ 1-2 แสนตันนำมาเป็นส่วนผสมทำถนนได้ทันที เพื่อช่วยระบายสต็อกยางพารา

“ขณะนี้ผู้มาแก้ไขปัญหายางพารา ไม่ใช่ผู้เข้าใจปัญหายางพาราเท่ากับเกษตรกร เป็นเหตุผลหนึ่งทำให้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรยางพาราออกมาล่าช้า เป็นเพียงการแก้ไขปัญหายางเฉพาะเป็นช่วงๆ เท่านั้น หากแก้ปัญหายางอย่างยั่งยืนต้องเร่งผ่านกฎหมายการยางพาราแห่งชาติโดยเร็ว”



B.11 ภัยศึก

กลายเป็นจากการตอบโต้กันไปมาระหว่างสมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ว่า ฝ่ายใดกันแน่ที่เป็นตัวการที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิทรุดฮวบลงเหลือตันละ 1.2-1.3 หมื่นบาท จากราคาเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้า 1.5-1.6 หมื่นบาท/ตัน

ในเร็วๆ นี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีพาณิชย์ จะนัดตัวแทนจากทั้งสองสมาคมเข้าหารือ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย เป็นคนกลาง แต่จะเป็นการ "ร่วมโต๊ะถก" หรือ "แยกโต๊ะคุย" ก็ต้องติดตามกันต่อไป

มานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ยืนยันว่า แม้ผลผลิตข้าวหอมมะลิจะออกสู่ตลาดมากเท่าใด โรงสีก็ไม่ปฏิเสธหรือชะลอรับซื้อข้าว แต่สาเหตุที่ราคาข้าวตกต่ำ เป็นเพราะข้าวเปลือกที่ชวานาเกี่ยวมาขายโรงสีมีความชื้นสูง เนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ส่งออกชะลอการรับซื้อข้าวจากโรงสี เพราะคำสั่งซื้อในตลาดโลกชะลอตัว ส่งผลให้โรงสีค่อนข้างกดดัน เพราะต้องรับซื้อข้าวจากชวานาไว้ และรอให้ผู้ส่งออกมารับซื้อต่อ

"ทางฝ่ายโรงสีได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า ในขณะที่ราคาซื้อขายข้าวสารในประเทศอยู่ในระดับต่ำมาก แต่ราคาข้าวสารที่ส่งออกกลับมีราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ส่งออกซื้อจากโรงสีค่อนข้างมาก"

ขณะที่ **ชูเกียรติ โอภาสวงศ์** นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า สาเหตุที่ผู้ส่งออกต้องชะลอซื้อข้าว เนื่องจากจีนและประเทศผู้นำเข้าข้าวอื่นๆ ชะลอซื้อข้าว โดยขอรอคู่สถานการณ์ข้าวที่จะออกมาในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าก่อน โดยเฉพาะข้าวเวียดนามที่จะออกมามากที่สุดในเดือน ก.พ.ปีหน้า ขณะที่ผลผลิตข้าวจากอินเดียปากีสถาน ก็มีแนวโน้มว่าจะออกสู่ตลาดมากขึ้นเช่นกัน

"ผู้ซื้อเห็นว่าหากซื้อข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกมามากๆ จะทำให้ราคาข้าวในตลาดลดต่ำลงได้อีก จึงชะลอการซื้อออกไป โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ราคาตกต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิของไทย เวียดนาม และกัมพูชาที่ราคาตกลงถ้วนหน้า"

งานนี้ต้องติดตามดูว่า พล.อ.ฉัตรชัย ที่มีที่ปรึกษาข้างกายเป็นผู้ส่งออกข้าว จะตัดสินใจอย่างไร ■



วิวัฒน์ ตีระวนิชพงษ์

ผู้จัดการใหม่ไฟแรงปั้น 'New AFET'

สัมภาษณ์พิเศษ

หลังจากก้าวสู่ตำแหน่งกรรมการ และผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) คนใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา "วิวัฒน์ ตีระวนิชพงษ์" อดีตผู้บริหารในกลุ่มมิตรผล เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงนโยบายการทำงานแบบที่เรียกว่า **Corporate Strategy** ที่ตั้งเป้า 5 ปีสู่ **World Class**

● หลักการบริหารเอเฟต

ผมจะสร้าง Corporate Strategy ประกอบด้วย 3P คือ People สร้างทีมงานภายในให้ปรับแนวทางการทำงานใหม่หมด สร้างความกระตือรือร้น Process กระบวนการต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ผมจะวางทั้งหมด และ Brands คือ จากนี้ไปผมจะเริ่มเดินสายพบทั้งสถานศึกษา หรือสมาคมการค้าต่าง ๆ บลจ. และหน่วยงานราชการต่าง ๆ สร้างความน่าเชื่อถือแบรนด์เอเฟต หากทำความเข้าใจและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดเอเฟตให้ผู้ซื้อขายเป็นกลุ่มแรก จากนั้นกลุ่มที่เทรดเดอร์ กองทุนเอกชน จะเข้ามาตาม และสุดท้ายกลุ่มบุคคลทั่วไปก็จะเข้ามา ซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจแบบพาราเรลทุกกลุ่มไปพร้อมกัน ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเร็วมาก

● ลดปีแรกลดค่าธรรมเนียมเพิ่มยอดเทรด วันแรกผมพบกับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการค้าขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (กสล.) ซึ่งแจ้งว่าเป้าหมายเดียวกัน คือ ทำอย่างไรจะบดขยี้ยอดขายเพิ่มขึ้น 100 เท่า เป็นไปได้หรือไม่ถ้ายกเลิกค่าธรรมเนียมการค้าขายต้องเสีย 500 บาทต่อ Account หรือถ้าไม่ได้ยกเลิกลดให้เหลือ 1 บาทพอ เพราะเอเฟตได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลปีละ 100 ล้านบาท หากลดแล้วยอดเทรดมากขึ้นพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ ถือเป็นความอยู่รอดของประเทศ เหนือกว่าความอยู่รอดเอเฟตก็ปรับและทำไปเรื่อย ๆ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ถ้าประเมินผลตอบรับดีจะอัดโปรโมชั่นในไตรมาสสุดท้ายอีก 1 รอบ การันตีว่าเอเฟตยุคใหม่เกิดแล้ว

● รีดอนซ์สินค้าปรับวิธีการใหม่

ปีหน้าต้องการลดสินค้าใหม่ อาจจะเปลี่ยนคำที่เคยทำไปแล้ว เช่น ข้าว แป้งมัน มันเส้น โดยการออกแบบวิธีการใหม่ เพื่อกระตุ้นให้เข้ามาซื้อขายในตลาด เช่น สัญญามันเส้น ปัญหาคือ ขนาดสัญญาใหญ่ ผู้ซื้อผู้ขาย ไม่เชื่อถือกัน ค่าธรรมเนียมเงินโอนการส่งมอบ เช่น จ่ายเงินสดแบบ Cash Settlement เขาก็ไม่เอา อนาคตคนอยากได้ของไปซื้อเอ ฟิซิคอล ถ้าไม่ส่งมอบของก็ไปซื้อบี จม หรือแป้งมันต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์การค้าขาย จากวันทูวัน ต้องเป็น General Trade ลดลดไซซ์ และค่าธรรมเนียม และเงินโอนในการส่งมอบเข้มงวดขึ้น ตั้งแต่โกดังเก็บ ต้องมีการรับรองว่าโกดังนี้เชื่อถือได้ ต้องแก้ทั้งกระบี่

● ข้าวทำกองทุนได้หรือไม่

ข้าวน่าจะพอทำอย่างกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาขายได้ แนวคิดกองทุนยางคือ พยายามไม่ให้ขึ้น สมมติมูลค่าขึ้นมา 500 ล้านบาทจากทั้งเอกชนและรัฐบาล จัดเป็นนิติบุคคลอีกอันที่จะเข้ามาซื้อขายในเอเฟต ซึ่งเอเฟตเพียงแต่จะเข้าไปฟาสิลิตเตอ์ คอยไล่ซื้อ ส่วนรัฐบาลติดต่อผู้ซื้อขายทางลือกล่วงหน้าแล้วจะส่งมอบเป็นเดือน ๆ ไปเท่าไร สามารถทำได้ถึงสิ้นปีหน้าเลยก็ได้ ถ้ากับการปั่นโดยตั้งคณะกรรมการมาคุม เช่นแต่ละวันต้องปั่นไม่เกิน 2-3% ของราคาตลาดในแต่ละวัน

กองทุนแบบนี้เหมาะสมกับพืชผลที่รวมกลุ่มกันไม่ได้ ซึ่งยังคงประสบความสำเร็จแน่นอน และจะเป็นกรณีศึกษาให้กับข้าว ซึ่งตอนนี้รัฐบาลมุ่งเจรจาขายจีทูจี แต่ต้องใช้เวลานาน ผมมีวิธีที่จะทำให้เร็วกว่าเดิมและราคาขายขึ้นไปทางโพสิทีฟได้ด้วย เพราะมันเล่นได้ 2 ขา ถ้ามีกองทุนเหมือนยางจะยิ่งดี เหมือนมีมิดที่มีคม 2 ด้านเหมือนมีกรีซ ต่างจากกองทุนที่ซื้อหุ้นมีคมด้านเดียว

ข้อดีคือข้าวมียูที่มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก สมมติอยากขาย 1 แสนตันในตลาดทั่วไป ขอแค่ 1%-5% หรือวันละ 1,000 ตัน ค่อยแห่เข้ามาในเอเฟตทุกวันเรื่อย ๆ พอตลาดเริ่มแกว่ง หรือฮาร์ดบีตราคามันจะมีบิตออฟเฟอร์เข้ามา ถ้าขายล่วงหน้า 1 ปีก็ได้ราคานั้นไปเรียบร้อย ไม่เดือดร้อน คนที่อยากได้สินค้าจริง ๆ

จะโฮลคอนแทกต์ไว้จนถึงระยะเวลาส่งมอบ แต่คนที่ไม่ต้องการก็ปล่อยให้เคลียร์โพสิชั่นก่อนส่งมอบก็เท่านั้น ผมไปลิงก์กับผู้ส่งออกข้าวว่าถ้ามาเทรดในตลาดเอเฟตลดความเสี่ยงและราคาสามารถไปเฮดจ์ (เก็งกำไร) ในตลาดจริงได้ อย่างน้ำตาล ยิ่งเฮดจ์ได้ เขาจึงไม่เดือดร้อนเมื่อราคามันตก แต่ข้าวติดกับตลาดปัจจุบัน Spot Prices หมดเลย

● ส่งเสริมกองทุนเอกชน

ผมเริ่มคุยกับกองทุนเอกชนว่าถ้าเอาไปเอเฟตผสมกับกองทุนอย่างในตลาดหุ้นดึงเอกชนให้มาเทรด มีแนวทางในการเก็งกำไร บางคนก็ยังมีมองว่ากองทุนทั้งหลายรู้จักฟิวเจอร์มาร์เก็ตไม่ลึกยิ่งกลัว แต่บางคนเริ่มเข้าใจแนวคิดนี้แล้ว ต้องการให้คนซื้อ-คนขาย เทรดได้สะดวกมากขึ้น

● ลอนซ์สินค้าใหม่

เอทานอล เพราะรัฐบาลนี้น่าจะทำให้พลังงานทางเลือกบูมอีกครั้ง แต่ปัญหาคือต้นทุนสูงถ้ามีอินเซนทิฟมาเสริม เช่น แทกซ์สอลิเดย์ จะทำให้ตลาดเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันกำลังการผลิต 6 ล้านลิตรต่อวัน แต่ผลผลิตได้แค่ 3 ล้านลิตรต่อวันถ้าไม่มีตลาดล่วงหน้าให้เขาเทรดจะทำอย่างไร เพราะลงทุนไปเยอะแล้ว Spot ก็ถูกพิชิตราคา

● วางแผนการทำงาน 4 ปีในวาระ

วาระ 2020 ของผมคงต้องใช้เวลา 1 ปีในการจัดทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทาง พอมาในปีที่ 2 ปี 2558 จะพยายามทบทวนและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ

การซื้อขายในเอเฟต ทำฟรีแอปพรอฟ โดยเวิร์กกับ กส.ไปเรื่อย ๆ แล้วจึงเข้ามาเทรดเอเฟต อย่างเวลาเปิดตัวสินค้าใหม่เคยใช้กระบวนการยาวถึง 6 เดือนจะเหลือแค่ 3 เดือน หรือไตรมาสละ 1 สินค้า

ปีที่ 3 แผน Medium Term (2016-2018) เป้าหมายคือ Go Regional เพราะสินค้าข้าวและมันสำปะหลังผลิตได้ในภูมิภาคอาเซียน เราต้องเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน โดยการออกไปให้ความรู้ สร้างความร่วมมือระหว่างไทยและเพื่อนบ้านเออีซี สร้าง

มาตรฐานเดียวกัน ต่อไปซื้อข้าวที่นี้ส่งมอบที่ท่าเรืออย่างกุง ท่าเรือไฮฟอง หรือท่าเรือสิหนุวิลล์ก็ได้

พอบปี 2019-2020 มีเป้าหมายจะไปเปรียบเทียบกับตลาดชิคาโก ซึ่งเป็นตลาดล่วงหน้าของผู้ผลิตเช่นเดียวกับเรา ไม่ใช่ไปเทียบที่ขนาดต้องเทียบ Practice หลังเทียบตรงนั้นแล้วจะลอนซ์ New AFET ซึ่งจะไม่เหลือภาพ AFET เดิมอีกเลย ก่อนที่จะเซต World Class Standard ให้ได้แม้ดูแลแล้วเวลานั้นแต่ผมทำงานเร็ว



เทศบาลหนองหินสอนผลิตมะม่วงพันธุ์มหาชนกอินทรีย์..เน้นปลอดภัย

๖ ต่างประเทศมีความต้องการมาก เช่น ประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี แต่กระบวนการส่งออกมะม่วงไปต่างประเทศ ต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อรับรองความปลอดภัย โดยเฉพาะแมลงวันทองและปลอดสารพิษตกค้าง

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นตำบลในท้องถิ่นที่ชาวบ้านปลูกพืชสวน เป็นรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง

ล่าสุด เทศบาลตำบลหนองหิน ได้ร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอหนองกุงศรี จัดวันสาธิตโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงมหาชนกอินทรีย์ ส่งต่างประเทศ มีประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี โดยส่งเสริมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบีเวอร์เรีย ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูพืชแทนสารเคมี เพื่อความปลอดภัยกับผู้ผลิตและผู้บริโภค รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘

นางณอนขวัญ เนตรโสมง นายเทศมนตรีตำบลหนองหิน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลหนองหิน ร่วมกับ นายสมบูรณ์ ชำรัมย์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายธานีศย์ ตรีภักดิ์ นายอำเภอหนองกุงศรี จัดวันสาธิตโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงมหาชนกอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยกับผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งออก เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีผู้เข้าร่วมงานวันสาธิต



กาฬสินธุ์ เป็นผลไม้ถิ่นฐาน แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอหนองกุงศรี พื้นที่ปลูก 878 ไร่ เกษตรกร 136 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 1,800 กิโลกรัมต่อไร่ ต่างประเทศมีความต้องการมาก เช่น ประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี แต่กระบวนการส่งออกมะม่วงไปต่างประเทศต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อรับรองการปลอดศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงวันทองและปลอดสารพิษตกค้าง ยิ่งไปกว่านั้นเงื่อนไขของบางประเทศที่นำเข้ามะม่วงมาจากไทยยังกำหนดให้มีผลผลิตที่มาจากแปลงผลิตที่ได้รับการรับรอง จีเอพี (GAP) หรือเกษตรที่ดีเหมาะสม

เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้านการถ่ายทอดความรู้ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ จินศิริ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ เน้นการบริหารจัดการมะม่วง การบริหารจัดการศัตรูพืช และสามารถควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ของตนเองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนกในเขตพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี และพื้นที่อำเภอข้างเคียง โครงการนี้จึงถือว่ามีความสำคัญมากที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ทำการผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม ผลผลิตมะม่วงสูง และปลอดภัยจากสารพิษ เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2568.

โอบาส มั่นคง

ประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนกในอำเภอหนองกุงศรี และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและเอกชน ร่วมงานจำนวน 300 คน ณ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน กล่าวว่า วันอาทิตย์โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงมหาชนก ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงมหาชนกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนกของอำเภอหนองกุงศรี และอำเภอใกล้เคียง โดยจัดเป็นสถานีเรียนรู้ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงมหาชนกตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร สถานีที่

2. โรคแมลงศัตรูมะม่วง สถานีที่ 3. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอเรีย ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชแทนสารเคมี และ สถานีที่ 4. การขยายพันธุ์มะม่วงซึ่งการดำเนินงานตามโครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานวันอาทิตย์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการผลิตมะม่วงมหาชนกของตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานฯ ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนกรายอื่น ๆ ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เน้นการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร

นายสมบุญ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับมะม่วงมหาชนก เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัด

ล่าแก๊งขโมยข้าว - อาละวาดทั่วอีสาน



กวาดเรียบ
ตากแก๊ซขึ้น
อยุธยาถนน
ตร.ส่งทีม
สายตรวจ
เฝ้าระวัง!
ชาวนา
น้ำตาดกเกี่ยว
ข้าวกลางฝน
นำมาตากริม
□อ่านต่อหน้า 15

△ เฝ้าข้าว -
ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์
นำกำลังออกลาดตระ
เวนตรวจตราตามจุด
ตากข้าวริมถนนและ
พื้นที่โล่งในหมู่บ้าน
หลังชาวบ้านร้องเรียน
ว่ามีโจรมาขโมยข้าว
ไปจำนวนมาก

● ขโมยข้าว □ ต่อจากหน้า 1

ถนน โคนคนรื้อกวาดไปเรื่อย ต้องจัดเวรยามดูแลตนเอง ด้านผกก.เมืองบุรีรัมย์ ส่งสายตรวจรถยนต์-จักรยานยนต์ดูแลในพื้นที่ ชาวนาแหงที่ได้นำข้าวมาตากเพื่อลดความชื้นก่อนส่งขายไม่เช่นนั้น โคนโรงสีคราคาขณะที่อำนาจเจริญคนร้ายใช้ปีกอ้อมมาจอบชนคือๆ บางครั้งเป็นวัยรุ่นขี้จอย.หัวดุงโยมมาขโมยข้าว

เวรช่วยจับโจรขโมยข้าว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภักศรีวงษ์ชัย ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมสายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ออกลาดตระเวนตรวจตราตามพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ที่เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาตากไว้ริมถนน และพื้นที่โล่งในหมู่บ้านเพื่อลดความชื้นก่อนจะนำไปขาย เพื่อคุมเข้มป้องกันกลุ่มคนร้ายหรือแก๊งมีจลาจลพอโอกาสก่อเหตุลักขโมยข้าวเปลือกของเกษตรกรที่ตากไว้ ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดเหตุคนร้ายขโมยข้าวชาวนาในหลายพื้นที่ภาคอีสาน

พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์กล่าวว่า ช่วงนี้ได้มีการจัดกำลังสายตรวจออกตระเวนตรวจตราตามหมู่บ้าน ตำบลอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะบริเวณที่เกษตรกรนำข้าวเปลือกไปตากไว้เพื่อสกัดกันป้องกันไม่ให้กลุ่มโจรผู้ร้ายฉวยโอกาสก่อเหตุลักขโมยข้าวเปลือกของเกษตรกร. ซึ่งหากเกษตรกรรายใดพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยหรือไม่เข้าใจวางใจ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ใกล้บ้าน หรือโทร.แจ้งสายด่วน 191 ได้ทันทีเพื่อจะเร่งเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการจับกุมกลุ่มบุคคลดังกล่าว

นายสุวิทย์ ศรีรัมย์ อายุ 50 ปี ชาวนาตำบลสวายจิก อ.เมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่าสาเหตุที่ได้นำข้าวเปลือกมาตากก่อนจะนำไปขายเพื่อต้องการลดความชื้นเนื่องจากเกิดฝนตกในระหว่างเกี่ยวข้าว เพราะหากนำไปขายสดอาจจะถูกผู้ประกอบการโรงสีคราคา จึงมีชาวบ้านในหมู่บ้านมานอนเฝ้าข้าวเปลือกที่ตากไว้ เพราะเกรงจะมีแก๊งมีจลาจลมาลักขโมย โดยจะตากประมาณ 2-3 วัน ทั้งนี้ ผู้สีกลุ่มใจมากขึ้นเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากออกตรวจตรา

ที่ จ.อำนาจเจริญ ชาวนาใน ต.เหิงใหญ่ และ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน ถูกคนร้ายลักขโมยข้าวที่นำมาตากไว้หลายราย จนต้องจัดเวรยามมาเฝ้าไว้ตลอดเวลา โดยก่อนหน้านี้มีคนร้ายใช้รถปิกอัพมาขโมยข้าวในคอนกลางคืนไปจำนวนมาก หรือบางครั้งเป็นวัยรุ่นจรดจักรยานยนต์ ใช้ถุงมือมาโกยข้าวหลบหนีไป ซึ่งแต่ละถุงเสียหายประมาณ 300-400 บาท จนต้องเข้าแจ้งความให้ตำรวจช่วยเหลือ ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ต้องคอยสอดส่องกันเองด้วย

ชาวบุรีรัมย์น้ำตก กิ๊ฟ

ชวานามันพรสำราญ ต.พร
สำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เดือดร้อน
หนักเกี่ยวข้าวได้แต่รวงไม่มีเมล็ด
เพราะช่วงที่ข้าวกำลังตั้งท้องฝนทิ้ง
ช่วงทำให้ขาดน้ำหล่อเลี้ยง วอนหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด่วน ■